

บาท/ดอลลาร์เช้านี้เปิด 30.78 แนวโน้มแข็งค่าขึ้น กรอบ 30.75-30.85

*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.78 แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากช่วงสิ้นวันทำการก่อนหน้าที่ระดับ 30.80 แนวโน้มแข็งค่า จากตลาดปิดรับความเสี่ยงหันไปถือลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย หนุนเงินเยนและฟรังก์สวิส ทองคำปรับขึ้นกดดอลลาร์อ่อนค่า คาดกรอบบาทวันนี้ 30.75-30.85

*นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.78 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากช่วงสิ้นวันทำการก่อน แม้ตลาดจะปิดรับความเสี่ยง แต่ก็ไม่มีประเด็นกังวลใหม่ ดอลลาร์จึงอ่อนค่าลงพร้อมบอนด์ยีลด์ บัจจยดังกล่าวหนุนให้สินทรัพย์ปลอดภัย ทั้งเงินเยนและฟรังก์สวิสปรับตัวขึ้น

ขณะที่สินทรัพย์ทางเลือกอย่างทองคำก็ฟื้นตัว เป็นปัจจัยที่กดดันให้เงินบาทแข็งค่ากลับขึ้นมาในช่วงนี้ ในระยะยาว ปริมาณความต้องการทองคำที่สูงขึ้น พร้อมกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง เริ่มที่จะกลายเป็นความเชื่อหลักของตลาด จึงต้องระวังว่าภาวะดังกล่าว อาจหนุนให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นได้อีกครั้ง คาดกรอบค่าเงินบาทวันนี้ 30.75-30.85 บาท/ดอลลาร์

ในคืนที่ผ่านมา นักลงทุนทั่วโลกเลือกที่จะขายทำกำไรสินทรัพย์เสี่ยง หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ระบุว่า สหรัฐฯ “ไม่รีบร้อน” ที่จะบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับจีน

นอกจากนี้ ก็มีประเด็นที่สหภาพยุโรป “ไม่เปิดทาง” ให้มีการเจรจาข้อตกลง Brexit ใหม่ และความวุ่นวายของการเมืองอิตาลี หลังนายกรัฐมนตรี Giuseppe Conte ประกาศ “ลาออก” ลดความน่าสนใจของการลงทุนโดยรวมลง กดดัชนี S&P500 ให้ปิดลบ 0.8% ขณะที่ดัชนี STOXX50 ของยุโรปและดัชนี FTSE100 ของอังกฤษร่วงลง 0.6% และ 0.9% ตามลำดับ

สำหรับวันนี้ ต้องติดตามการรายงานตัวเลขการค้าไทยจากกระทรวงพาณิชย์ คาดว่ายอดการส่งออก (Exports) ในเดือนกรกฎาคมจะหดตัวลงตามภูมิภาคที่ระดับ 2.3% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ส่วนในฝั่งสหรัฐฯ นักลงทุนและผู้ค้าน้ำมันควรจับตาไปที่รายงานยอดสต็อกน้ำมันดิบคงคลัง (Crude Inventories) ของ EIA ที่คาดว่าจะปรับตัวลง 1.9 ล้านบาร์เรล

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.20 วานนี้ 98.19

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,990.50 ล้านบาท

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 8,138.25 ล้านบาท

*รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 30.823 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้